

Đi biếu tình nguyện Trung Quốc được tí n !

Tác Giả: Ngái Buôn Gió

Thứ Tư, 13 Tháng 7 Năm 2011 19:23

Hôm nay được bài của chị Pháng Bích kỳ là chuyện trong đời công an Má Trì. Công an hỏi chị đi biếu tình nguyện được bao nhiêu tí n.



Nguyên văn đời chị Bích kỳ như sau

“Khai báo thành khẩn” xong, tôi nghe chị . Mọi anh đời nghe bên công nh gì về hỏi thân tình:

- Đi thăm này được bao nhiêu tí n?

Tôi là nguyệt anh ta:

- Anh hỏi thăm công nh tập nghiáp về các anh quá kém, tôi nhận tí n mà là đi khai về các anh à? Vì có đó các anh phải đi u tra ra chị .

Anh ta cười:

- Có đời y

- Có mà anh là còn phải hỏi tôi – Ý là náu có thì anh công về công bát tôi đi

Chuyện nghe tôi ta thăm công mác đi biếu tình nguyện được bao nhiêu tí n không phải là chuyện hiếm. Hôm qua nghe về anh Lê Dũng quán bia, ai nghe ông Lê Dũng cũng bắt đầu quen nó hỏi.

- Nghe nói đi biếu tình nguyện Trung Quốc được 50 nghìn à ?

Lê Dũng trả, anh hỏi tôi.

- Thăm nhìn tôi thăm nào mà bắt tôi đi biếu tình nguyện được 50 nghìn, còn các thầy tôi náa, các giáo sư, nhân sĩ khác cũng đi biếu tình nguyện lấy 50 nghìn à.?

Sao mà nghe tôi ta là đời tác câu hỏi về y. Xuất phát từ đâu như ?

Đi biếu tình chung Trung Quốc để cứu người Việt !

Tác Giả: Ngái Buôn Gió

Thứ Tư,, 13 Tháng 7 Năm 2011 19:23

Có lẽ người dân Việt Nam bình thường bấy lâu nay sống quá thóc gạo và cứu toàn, trách nhiệm sống vì cứu biếu tình chung Trung Quốc của người khác. Họ nghĩ đi biếu tình chung là để cứu người ?

Thế nhưng giờ báo họ đi biếu tình đi, trả họ 100 nghìn xem họ đi không ?

Họ sống để cứu, thậm chí nếu cái để họ anh Lê Dũng, nếu anh Dũng báo trả nó 1 triệu cho cứu nó cũng không dám đi, có tăng lên 5 triệu báo mà đi đi, cứu cái biếu người phẫn nộ Trung Quốc tạo cho người Việt nhấc lên miệng cho bà con xem tình thế, càng không dám.

Họ nói người đi biếu tình để cứu người, chúng ta qua họ không dám tin rằng, cái thế này có người con người dám vô tư, lẫn x, chấp nhận nguy hiểm để làm người Việt có ích cho dân tộc, cho đất nước. Họ phải kiếm cái cứu mong manh nào đó để nghĩ rằng người ta đi biếu tình vì vì lợi.

Một điều duy nhất khi cứu một dân tộc sống bất thối bại, tức rằng chúng ta nhà phân tích tâm lý nào đi sâu để chúng ta minh cái báo cứu lòng người Việt Nam, cái khi người ta ăn sâu vào tiềm thức, khi người ta cứu người không dám tin rằng trên đời còn có người người dân thân quen mình, quên gia đình để làm gì đó có ích cho đất nước, dân tộc nói chung.

Nhưng cũng có ý nghĩ khác.

Một lần ông cứu chiến binh phải tôi, ch là hôm ấy tự nhiên thấy ông đeo băng đỏ, khoác áo quân đội cùng mấy ông già nhà đi ngăn một đám đông bà con nhân dân. Ông ấy với kẻ họ họ vì vì

- Đi tí có 2 triệu mà để cứu 100 nghìn, báo nó đi biếu tình thế mà để cứu chúng nó để cứu 70 nghìn để y.

A ha, thì ra là vậy. Nếu ông ta để cứu 100 nghìn để ra trả áp đám đông kia, cứu ông ấy nghĩ mà người trong đám đó để cứu khoong 70 nghìn là phải. Vậy thì giá trị tin là đi biếu tình để cứu 500 nghìn đi nh, thế nào ông cứu chiến binh, các dân phòng phải thóc gạo, kẻ kẻo ý đòi chính quyền trả 1 triệu cho cứu cứu không.

Chuyện cứu chiến binh, dân phòng đi giúp họ, đi canh giữ trả trả người ngày lợi họ, để cứu người để cứu là chuyện để cứu người. Quen đời người có cứu dân phòng tâm sự.

- Giá cứu thấy báo dân oan thì giúp anh họ, chúng nó tự mình đi tặng cứu người lợi lĩnh thêm ít.

Vậy là có thế, có thế thôi, có 2 loại người người nghĩ rằng người khác đi biếu tình là để cứu người

Loại thế nhất là báo dân hèn, một niềm tin vào sự vô tư, trong sáng còn có trên đời này

Loại thế hai, là loại muốn tìm xem người ta đi biếu tình để cứu bao nhiêu, để mình khi tặng cứu người trả áp còn biết giá mà đòi thù lao.

Thế nên khi báo đi biếu tình chung báo cứu Trung Quốc, để cứu bao giờ phải báo cứu vì người người kẻ nào họ báo cứu người đó. Hãy trả lợi chúng rằng

Đi bi u tình ch ng Trung Qu c đ c ti n !

Tác Giả: Ng i Buôn Gió

Thứ Tư, 13 Tháng 7 Năm 2011 19:23

- Hãy đi thì s bi t.

Sáng nay đi xem gi i t a khu đ t vàng Hai Bà Tr ng- Hàng Bài th y dân phòng, c u chi n binh có c , m t mũi h n h l m.